



ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๗๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (การดำเนินการด้านต่าง ๆ ในระยะต่อไป)

กราบเรียน/เรียน นรม., รอง-นรม., กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด ตลอดจนแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา  
และจังหวัดเทียบเคียง

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระยะต่อไป มีความคืบหน้าต่อเนื่อง และบรรลุผลอย่างแท้จริง มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ควบคู่กันไปเพื่อให้สามารถขจัดวงจรที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทานให้หมดไป เพราะปัญหาเสพติดมีพื้นฐานของปัญหามาจากปัจจัยต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินงานเชิงนโยบายที่มีมาแต่เดิมหลายประการ เช่น ปัญหาความขัดแย้งของชนกลุ่มน้อยบริเวณชายแดน และการดำเนินนโยบายความมั่นคงบางประการในอดีต ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปัญหาการบังคับใช้และความไม่ทันสมัยของกฎหมายที่ใช้อยู่ ปัญหาเศรษฐกิจและความยากจนของประชาชน ปัญหาการจัดการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูเด็กและเยาวชน รวมทั้งปัญหาสังคมและครอบครัว เป็นต้น จึงมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

๑. การสำรวจราชการข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (การสำรวจราชการข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด) อย่างเคร่งครัดจริงจัง โดย

๑.๑ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีดำของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งข้าราชการอื่นที่ต้นสังกัดมีข้อมูลหลักฐานเชื่อว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเร่งรัดตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลงโทษผู้กระทำผิดให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๖

๑.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยและยังไม่ชัดเจนว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่ ให้ส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัด โดยในระหว่างนี้ไม่ควรแต่งตั้งโยกย้ายบุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งที่ตี่ขึ้นหรือมีระดับสูงขึ้น

๒. การประชาสัมพันธ์พิษภัยของยาเสพติด ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เป็นระบบ สอดคล้องกับหลักวิชา และมีความต่อเนื่อง โดยให้ครอบคลุมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด

/และควร ...

และควรเน้นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไป ทุกเพศทุกวัย ได้รู้ถึงข้อเท็จจริงในเรื่อง ส่วนประกอบของยาบ้าที่ผลิตจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันด้วยว่า นอกจากผู้ผลิตยาบ้าจะให้สารแอมเฟตามีน เป็นสารหลักในการผลิตแล้ว ยังได้นำเอาสารเคมีอันตรายบางชนิดทั้งที่เป็นยาฆ่าแมลง ยาตองคพ และยากำจัดวัชพืชมาเป็นส่วนผสมด้วย ซึ่งจะมีผลทำให้ผู้เสพยาได้รับอันตราย สมองเสื่อม และตกอยู่ในภาวะตายผ่อนส่ง

๓. การควบคุมการจำหน่ายยานอนหลับ ยากล่อมประสาท และสารระเหยบางชนิด  
ให้กระทรวงสาธารณสุขรับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือตรวจสอบ และควบคุมการจำหน่ายยานอนหลับ ยากล่อมประสาท และสารระเหยบางชนิดให้มีความเหมาะสม รัดกุม เนื่องจากในขณะนี้ยาเสพติดประเภทยาบ้ามีราคาแพงและหายากขึ้น เนื่องจากการปราบปราม อย่างจริงจังของภาครัฐ ทำให้ผู้เสพยาหันไปใช้ยานอนหลับ ยากล่อมประสาทและสารระเหย เช่น กาว ทดแทน

๔. การป้องกันดูแลปัญหาเสพยาเสพติดในระดับในสถานศึกษา มอบให้กระทรวงศึกษาธิการ รับไปประสานกับสถานศึกษาในสังกัด โดยให้ความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อกำหนด แนวทาง และมาตรการในการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปดูแล ตรวจสอบ ตรวจจับ เพื่อป้องกันการ แพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการประสานกับกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเล่น/แข่งขันกีฬา และการออกกำลังกาย ของนักเรียน/นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา ห่างไกลจากยาเสพติด

๕. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเสียชีวิตและบาดเจ็บ  
จากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐและครอบครัว ซึ่งเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งในหลักการ ได้กำหนดไว้ในเบื้องต้นดังนี้

- กรณีเสียชีวิต จะจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต ครอบครัวละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- กรณีบาดเจ็บ จะจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวของผู้บาดเจ็บ ครอบครัวละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

และโดยที่กรณีการบาดเจ็บอาจมีระดับของความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกัน จึงควรจะต้องพิจารณา กำหนดอัตราหรือวงเงินที่จะช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวของผู้บาดเจ็บให้สอดคล้องเหมาะสมกับข้อเท็จจริง ในแต่ละกรณีด้วย จึงมอบให้กระทรวงการคลัง (ปลัดกระทรวงการคลัง) รับไปหารือและพิจารณา

รายละเอียดในส่วนนี้ร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วดำเนินการต่อไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอทั้ง ๕ ข้อ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ)

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๕-๓๒๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๘